



Mã số: GBN/JBA
Thông qua: 15/11/07
Sửa đổi/Tái thông qua: 6/12/12; 8/1/15; 25/6/20;
11/11/20; 8/6/23
Mã số gốc: GBN / JBA

Quấy rối tình dục

Hội đồng quản trị và học khu cam kết loại bỏ quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục sẽ không được dung thứ trong học khu. Tất cả sinh viên, nhân viên và những người khác đều có quyền học tập và làm việc trong một môi trường không bị quấy rối. Tất cả nhân viên, sinh viên và bên thứ ba đều phải tuân theo chính sách này. Bất kỳ người nào cũng có thể báo cáo quấy rối tình dục.

Học khu xử lý các khiếu nại hoặc báo cáo về quấy rối tình dục theo Quy chế Sửa đổi Oregon (ORS) 342.700 et. al. và luật Tiêu đề IX liên bang được tìm thấy trong Tiêu đề 34 CFR Phần 106. Khiếu nại cá nhân có thể yêu cầu cả hai thủ tục này và có thể liên quan đến các thủ tục khiếu nại bổ sung.

Thủ tục chung

Khi học khu nhận được thông tin, báo cáo hoặc khiếu nại liên quan đến quấy rối tình dục, học khu sẽ xem xét thông tin, báo cáo hoặc khiếu nại đó để xác định luật nào được áp dụng và sẽ tuân theo các thủ tục thích hợp. Hành vi thuộc Tiêu đề IX sẽ được xử lý theo GBNAB và GBNAB-AR - Thủ tục khiếu nại quấy rối tình dục của Luật Liên bang (Tiêu đề IX). Khi hành vi bị cáo buộc có thể đáp ứng cả hai định nghĩa trong ORS Chương 342 và Tiêu đề IX, cả hai thủ tục khiếu nại có thể được xử lý đồng thời (*xem* GBN / JBA-AR (1) - Thủ tục khiếu nại quấy rối tình dục và GBNAB và GBNAB-AR - Luật Liên bang (Tiêu đề IX) Thủ tục khiếu nại quấy rối tình dục. Học khu cũng có thể cần sử dụng các thủ tục khiếu nại khác khi hành vi bị cáo buộc có thể đáp ứng các định nghĩa cho các thủ tục khiếu nại khác.¹

Giám đốc học khu phải đảm bảo đào tạo hoặc thông tin về quấy rối tình dục định kỳ thích hợp được cung cấp cho tất cả các giám sát viên, nhân viên và học sinh và hàng năm, tên và vị trí của các quan chức học khu chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý các khiếu nại quấy rối tình dục, số điện thoại kinh doanh, địa chỉ hoặc thông tin liên lạc cần thiết khác có sẵn.

Định nghĩa Oregon

Quấy rối tình dục học sinh, nhân viên hoặc bên thứ ba² bao gồm:

1. Một yêu cầu hoặc yêu cầu ân huệ tình dục để đổi lấy lợi ích;

¹ Các thủ tục khiếu nại phổ biến cũng có thể liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở: Không phân biệt đối xử (chính sách của Hội đồng quản trị AC), Quấy rối nơi làm việc (Chính sách của Hội đồng quản trị GBEA), Hazing, Quấy rối, Đe dọa, Đe dọa, Bắt nạt trên mạng, Bạo lực Hẹn hò Thanh thiếu niên và Bạo lực Gia đình - Học sinh (Chính sách của Hội đồng quản trị JFCF) hoặc Nhân viên (Chính sách của Hội đồng GBNA) và Yêu cầu Báo cáo về Hành vi Tình dục Nghi ngờ với Học sinh (Chính sách của Hội đồng JHFF / GBNA).

² "Bên thứ ba" có nghĩa là một người không phải là học sinh hoặc nhân viên trường học hoặc học khu và: 1) trên hoặc liên hệ với sân trường hoặc tài sản của học khu; 2) Tại một hoạt động hoặc chương trình do trường tài trợ; hoặc 3) Ngoài sân trường hoặc tài sản của học khu nếu một học sinh hoặc nhân viên trường học hoặc học khu hành động đối với người đó theo cách tạo ra một môi trường thù địch cho người đó trong khi ở trong khuôn viên trường học hoặc học khu, hoặc tại một hoạt động do trường học hoặc học khu tài trợ.

2. Hành vi không mong muốn có tính chất tình dục về thể chất, lời nói hoặc phi ngôn ngữ và:
 - a. Can thiệp vào hoạt động hoặc chương trình giáo dục của học sinh;
 - b. Can thiệp vào khả năng thực hiện công việc của nhân viên trường học hoặc học khu; hoặc
 - c. Tạo ra một môi trường đáng sợ, xúc phạm hoặc thù địch.
3. Tấn công khi quan hệ tình dục xảy ra mà không có sự đồng ý của học sinh, nhân viên hoặc bên thứ ba vì học sinh, nhân viên của bên thứ ba đang chịu ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu, bất tỉnh hoặc bị áp lực thông qua vũ lực, ép buộc hoặc đe dọa rõ ràng hoặc ngụ ý.

Quấy rối tình dục không bao gồm hành vi cần thiết vì nhiệm vụ công việc của nhân viên trường học hoặc học khu hoặc vì một dịch vụ bắt buộc phải được cung cấp bởi nhà thầu, đại lý hoặc tình nguyện viên, nếu hành vi đó không phải là sản phẩm của ý định tình dục hoặc một người tìm thấy người khác, hoặc hành động của người khác, xúc phạm vì xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới của người khác.

Ví dụ về quấy rối tình dục có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, đụng chạm cơ thể có tính chất tình dục; hình vẽ trên tường có tính chất tình dục; cử chỉ tình dục hoặc trò đùa tục tĩu; chạm vào bản thân về tình dục hoặc nói về hành vi tình dục của mình trước mặt người khác; hoặc lan truyền tin đồn về hoặc xếp hạng các học sinh khác hoặc những người khác về ngoại hình, hoạt động tình dục hoặc thành tích.

Viên chức khu vực nhận được khiếu nại phải tuân theo Thủ tục Oregon được nêu trong GBN / JBA- AR - Thủ tục Khiếu nại Quấy rối Tình dục.

Không trả đũa

Trả thù những người khởi xướng khiếu nại hoặc báo cáo quấy rối tình dục hoặc những người tham gia vào một cuộc điều tra hoặc các hoạt động liên quan khác đều bị cấm. Việc bắt đầu khiếu nại, báo cáo hành vi hoặc tham gia vào một cuộc điều tra, một cách thiện chí về hành vi có thể vi phạm chính sách này có thể không ảnh hưởng xấu đến:

1. Bài tập giáo dục hoặc môi trường giáo dục của học sinh hoặc người khác khởi xướng khiếu nại, báo cáo hành vi hoặc tham gia điều tra; hoặc
2. Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào về việc làm hoặc môi trường làm việc hoặc giáo dục của nhân viên trường học hoặc học khu hoặc người khác khởi xướng khiếu nại, báo cáo hành vi hoặc tham gia vào cuộc điều tra.

Học sinh khởi xướng khiếu nại hoặc báo cáo quấy rối theo quy định của chính sách hoặc tham gia vào một cuộc điều tra có thể không bị kỷ luật vì vi phạm các chính sách về ma túy và rượu của học khu xảy ra liên quan đến hành vi bị cấm được báo cáo và được phát hiện do báo cáo hoặc điều tra, trừ khi học sinh cho người khác uống rượu hoặc ma túy mà người đó không biết và với ý định khiến người đó mất khả năng lao động và dễ bị tổn thương trước hành vi bị cấm.

Công bố

Chính sách này sẽ được cung cấp cho học sinh, phụ huynh học sinh và nhân viên. Chính sách này sẽ được công bố nổi bật trên trang web của huyện. Chính sách này cũng sẽ được cung cấp tại mỗi văn phòng trường và tại văn phòng học khu. Học khu sẽ dán chính sách này trên một biên báo ở tất cả các trường từ lớp 6 đến lớp 12, trên một bảng hiệu có kích thước ít nhất 8,5 inch x 11 inch. Một bản sao của chính sách sẽ được cung cấp cho bất kỳ học sinh, phụ huynh của học sinh, nhân viên trường học hoặc học khu, hoặc bên thứ ba theo yêu cầu.

KẾT THÚC CHÍNH SÁCH

(Các) tài liệu tham khảo pháp lý:

[ORS 243.706](#)
[ORS 332.107](#)
[ORS 342.700](#)
[ORS 342.704](#)
[ORS 342.708](#)

[ORS 342.850](#)
[ORS 342.865](#)
[ORS 659.850](#)
[ORS 659A.006](#)
[ORS 659A.029](#)

[ORS 659A.030](#)
[OAR 581-021-0038](#)
[OAR 584-020-0040](#)
[OAR 584-020-0041](#)

Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, 42 USC § 2000d (2018). Tiêu đề VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964, 42 USC § 2000e (2018).

Tiêu đề IX của Sửa đổi Giáo dục năm 1972, 20 USC §§ 1681-1683 (2018); Không phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính trong các chương trình giáo dục hoặc các hoạt động nhận hỗ trợ tài chính liên bang, 34 CFR Phần 106 (2020).

Davis v. Monroe County Bd. of Educ., 526 U.S. 629 (1999).

Gebser v. Lago Vista Indep. Sch. Dist., 524 Hoa Kỳ 274 (1998).